



ที่ ลป ๐๙๑๙/๒๐๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนปราบ
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๗๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ภาพถ่ายในการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง ขอส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนปราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉันทนา อรุณรัตน์)
พัฒนาการอำเภอสนปราบ

โทร. โทรสาร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๕๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางฉันทนา อรุณรัตน์	พัฒนาการอำเภอสบปราบ	-	ติดต่อประชุม
๒	นายสมัย สารสิงห์ทา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	-	ติดต่อประชุม
๓	นางสาวจันทนา คำปิ่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	ภารกิจการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา”	- การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑. กิจกรรมเพาะพันธุ์ผักจากแปลงโคก หนอง นา ตั้งแต่ พ.ย.- ธ.ค.๒๕๖๖ ๒. กิจกรรมแบ่งปันกล้าไม้จากแปลงโคก หนอง นา ตั้งแต่ ม.ค.- มี.ย.๖๗ -ให้ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกแปลงที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุน -จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์หรือคลิปวิดีโอสั้น เพื่อรายงานผล การดำเนินงานทุกกิจกรรม ทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรม -รายงานผลการจัดกิจกรรมให้กรมฯทราบ ผ่าน ๓ ช่องทาง	
๒	ภารกิจสร้างคามมั่นคง ทางอาหาร	๑.จัดตั้งศูนย์โฮมฮักแบ่งปันผักและการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ พื้นบ้าน ๒.จัดทำโครงการเชิญเกียรติสำหรับวัด คริวเรือน โรงเรียน ต้นแบบ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืน ๓.ต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ แนวคิด หนึ่งภาพสื่อความหมายหมื่นถ้อยคำ	
๓	โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”	๑.การใช้สีและเส้นใยจากธรรมชาติ ขั้นตอนที่เป็นมิตร สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ๒.ร่วมกับพื้นที่โคกหนองนาปลูกพืชที่ให้สีเพื่อเป็นวัตถุดิบใน ชุมชน ๓.การพัฒนา package ที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย การส่งเสริมการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวและปกป้อง ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน	
๔	ภารกิจการจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	๑.ให้ กำชับเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายลงในระบบ TPMP Lockbook อย่าง สม่ำเสมอ ๒.ส่งเสริมสื่อสารให้การรับรู้/ประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอนการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุกกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงทุกช่องทางสื่อ การสารต่างๆ ๓.ส่งเสริมองค์ความรู้อาชีพโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย	

๕	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๑.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒.สร้างช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและปรับตัวให้ทันกับรูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ๓.ผลักดัน Softpower ของแต่ละพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	
๖	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑.สื่อสารให้การรับรู้มาตรการการดำเนินการใกล้เคียงก่อนฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ๒.จัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้พร้อมรายงานผลการจัดการหนี้	
๗	ภารกิจ เรื่อง Click ชุมชน	๑.สร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานแอปพลิเคชันคลิกชุมชนให้แก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง	
๘	ภารกิจ เรื่องการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	- ๑.สื่อสารสร้างความเข้าใจความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. ๒.เน้นย้ำให้จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ทันเวลา และใช้ประโยชน์ได้	
๙	ภารกิจเรื่อง กองทุนชุมชน	๑.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลที่ต้องเป็นปัจจุบันและติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมให้มีการออมทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/ครัวเรือนโคกหนองนา	
๑๐	การขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี	๑.ให้บทบาทคำสั่งคณะกรรมการและบริหารงานให้มีศักยภาพเข้มแข็งและขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว ๒.ปรับปรุงกฎระเบียบของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการขยายกิจกรรม ๓.สื่อสารสร้างการรับรู้กิจกรรมที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	
๑๑	การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม	๑.ให้มีการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมถึงให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองตามคุณธรรมสำคัญ ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อย่างต่อเนื่อง	

(ลงชื่อ)



(นางสาวจันทนา คำปิ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

